

กราบเรียนท่าน นายสภามหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ ท่านอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร แขนงผู้มีเกียรติ และนักศึกษาผู้เข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้

ผมศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ต้องขอขอบคุณ สภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร ที่ได้มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้กับผมในวันนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ใบแรกที่ผมได้รับ หลังจากที่ได้รับ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และวุฒิปัตรสาขากุมารเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ มีสัญลักษณ์ ต้นมะหาด ผมรู้จักดี ตั้งแต่จบแพทย์ใหม่ ๆ แสดงถึงความยั่งยืน มั่นคง ของมหาวิทยาลัย และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่ใช่ทำเสาเรือน แก่นไม้ใช้เปื้อน นยาสมุนไพรที่ยอมรับกันอย่างดี โดยสมัยก่อน ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิที่มีประสิทธิภาพสูง

ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาในวันนี้ทุกคน ผมเองจบแพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 และจบวุฒิปัตรกุมารเวชศาสตร์ในอีก 3 ปีต่อมา และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ได้ทำงาน ในอาชีพแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ นักสาธารณสุข ในตลอดระยะเวลาประมาณ 40 ปี ในโอกาสนี้ ขอให้ข้อคิดกับบัณฑิตทุกท่าน โดยเฉพาะในการทำงานในทุกวิชาชีพ สิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในใจผมเสมอ คือ ความซื่อสัตย์ อดทน และกตัญญู ความซื่อสัตย์ต้องยึดมั่นในหน้าที่การงาน ความจริงความถูกต้อง ต้องมาก่อน ซื่อสัตย์ไม่ว่าต่อหน้าและลับหลัง การทำงาน นั้นที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค ต้องมีความอดทน ก้าวเดิน และในที่สุดก็จะผ่านพ้นอุปสรรคนั้นได้ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะอดพูดไม่ได้ คือความกตัญญู รู้คุณ ตอบแทนผู้มีพระคุณ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ผมเองเชื่อมั่นว่า การทำงานจะประสบความสำเร็จ จะต้องมีความซื่อสัตย์ อดทน และกตัญญู

อีกสิ่งหนึ่งที่ ผมภูมิใจในการดำเนินงานและจัดการของมหาวิทยาลัย คือ การเป็นผู้ให้โดยไม่หวัง สิ่งตอบแทน โดยเฉพาะในระบบสาธารณสุข สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมยึดถือเสมอ ผลประโยชน์ต่าง ๆ จะมาเอง นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือ สามัคคี ในช่วงโควิด 19 ที่ผ่านมาร่วม 3 ปีแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ทุกฝ่าย จึงจะประสบความสำเร็จ ผมเองก็พยายามที่จะสร้างองค์ความรู้ และให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องกับสังคม ประเทศชาติเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ผมมีความมั่นใจว่า ข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับบัณฑิต ที่จะก้าวออกไป ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ สมกับความตั้งใจของมหาวิทยาลัยมหาดใหญ่ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และทำที่สุดนี้ขออวยพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่บัณฑิตนับถือ ดลบันดาลให้ประสบความสำเร็จ มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ